

# ลุงป้อม ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ การขยายถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อประโยชน์และความสุข ของคนชัยนาท



ลุงป้อม ส่งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ  
การขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อประโยชน์และความสุขของคนชัยนาท

21 ต.ค. 63 ที่ชัยนาท – คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน 2 โครงการ จากจำนวนทั้งหมด 29 โครงการ พลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ รองหัวหน้าคณะทำงานส่วนอำนวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินโครงการจำนวน 2 โครงการ คือ (1) การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอเชีย-บ้านหนองตาตน และ (2) การขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหาดกองสิน (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-บ้านหนองตาตน หมู่ที่ 3 ตำบลอุ้อตะเภา อำเภอมโนรมย์

จังหวัดชัยนาท วงเงินงบประมาณ 1,117,500 บาท เป็นการสร้างถนนจากหมู่บ้านเชื่อมไปยังถนนสายเอเชีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 2,000 คน 572 ครั้วเรือน เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุตะเถา และเป็นเส้นทางในการนำเครื่องจักรกลเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

(๒) การขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหาดกองลิน ซอย 12 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วงเงิน 498,000 บาท เป็นโครงการที่ได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองชัยนาท เนื่องจากถนนดังกล่าวมีความกว้างเพียง 2 เมตร และด้านข้างติดกับคลองระบายน้ำ ทำให้ประชาชนเดินทางไม่สะดวก รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางได้ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว ประชาชนต้องการที่จะให้ขยายถนนและวางท่อระบายน้ำแทนคลองคาคอนกรีตเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน เป็นเส้นทางในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ มีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนจำนวน 500 คน 300 ครั้วเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทั้งหมดจำนวน 29 โครงการ วงเงินรวม 13,808,200 บาท โดยดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ ขุดลอกคลองสาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงท่อประปา ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ก่อสร้างถนน และขยายถนนและวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนเดินทางได้ความสะดวก ปลอดภัย และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชัยนาทดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป